

## **TĐ2/TQLC Và Những Biến Cố Chính Trị**

*Thời Đệ Nhất Cộng Hòa đã xảy ra hai cuộc đảo chánh mà hậu quả đưa đến cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Thời Đệ Nhị Cộng Hòa đã xảy ra nhiều cuộc chỉnh lý mà hậu quả là một số tướng tá bị giết và tình hình chính trị thêm rối ren. Đã có nhiều hồi ký và tài liệu nói về những biến cố này, nhưng có những trái ngược nhau và nhiều sự thật chưa được sáng tỏ. Những biến cố này có nhiều liên quan đến sự tham dự một số đơn vị quân đội, trong đó có TQLC.*

*“Kỷ luật là sức mạnh quân đội” và “thi hành trước, khiếu nại sau” là hai yếu tố khiến Binh Chung Tổng Trừ Bị TQLC chúng ta, dù muốn dù không, trong giai đoạn đó gồm các TĐ.1, 2, 3 và 4 cũng bị kéo vào cơn lốc này. Tuy nhiên đa số chúng ta, nhất là những anh em trẻ sau này chưa biết nhiều về vai trò của một số TQLC đi trước. TQLC Cổ Tấn Tinh Châu là một trong số những người đó, đã ghi lại những gì có liên quan tới những biến cố này trong phạm vi một quân nhân TĐ.2/TQLC. Bài viết của MX Cổ Tấn Tinh Châu tuy không đi sâu vào chi tiết của các TĐ.1, TĐ.3, và TĐ.4 mà chỉ chú trọng nhiều về TĐ.2 nhưng cũng cho chúng ta một cái nhìn khá chính xác về tình hình chung.*

*(trích bài viết của TQLC Saigon Tôn Thất Soạn)*

### **Chỉnh Lý Năm 1964.**

Ngày 29/ 01/1964, khoảng 22:00 giờ, tôi nhận được lệnh từ một vị tướng ngoài TQLC là đem Tiểu Đoàn 2 TQLC tăng phái cho Vùng 3 Chiến Thuật để tham dự một cuộc hành quân đặc biệt ngay và BTL/TQLC sẽ xác nhận bằng công điện sau.

Một tiếng đồng hồ sau, khoảng 23:00 giờ, một đại úy của Vùng 3 Chiến Thuật đến trao cho tôi sự vụ lệnh của Vùng 3 để di chuyển vào Tiểu Khu Gia Định, ông ta nói với tôi là lệnh thượng cấp không cho tôi liên lạc và tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi cuộc hành quân hoàn tất. Thời gian này, tất mọi đơn vị muốn vào lãnh thổ Biệt Khu Thủ Đô phải có lệnh của Vùng 3 Chiến Thuật.

Ngay sau đó xe vận tải đến chuyển quân TĐ2 vào Tiểu Khu Gia Định. Đến Tiểu Khu tôi trình diện Trung Tá Tôn Tiểu Khu Trưởng (TKT). Trong phòng của TKT có Trung Tướng Trần Thiện Khiêm và Tru/Tướng Nguyễn Khánh. Tr/Tướng Khiêm nói với tôi:

-“Lệnh của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng giao cho anh đi bắt Tr/Tướng Tôn Thất Đính và Tr/Tướng...về Tổng Tham Mưu, anh cần gì thì hỏi Tr/Tá Tôn sẽ biết.

Tôi hỏi về an ninh của tư dinh Tr/Tướng Đính thì được biết có khoảng một trung đội lo an ninh và canh gác. Phương tiện liên lạc thì điện thoại đã bị cắt rồi. Có 1 chiến xa sẽ trình diện khi chúng tôi tới mục tiêu.

Nhận được đặc lệnh truyền tin để liên lạc với thượng cấp và đơn vị bạn, tôi ra lệnh cho Đại Úy Nguyễn Văn Hay, ĐĐT/ĐĐ2 thi hành nhiệm. Theo lệnh thượng cấp, tôi còn ra lệnh cho ĐĐT/ĐĐ3 là Đại Úy Nguyễn Năng Bảo đi bắt một trung tướng nữa, nhưng nay tôi không nhớ là ông tướng nào trong số 4 ông Tướng Kim, Đôn, Xuân, Đính. Ngoài ra còn 2 trung tướng nữa trong số 4 ông thì có đơn vị bạn nhận trách nhiệm đi bắt.

Đại Đội 2 của Đ/Úy Hay đã di chuyển lối 2, 3 phút thì tôi lại lo là Đại Úy Hay tánh nóng có thể làm điều bất lợi cho Trung Tướng Đính nên tôi vội lấy xe chạy đến tư dinh Tướng Đính (trên đường Thống Nhất gần hãng Shell). Vừa đến nơi tôi đã thấy Đại Úy Hay cho bố trí 4 khẩu SKZ 57 ly bên kia đường nhắm vào dinh Tướng Đính! Tôi nói anh Hay nên lo giữ an ninh bên ngoài thôi để chờ tôi liên lạc với Tr/Tướng Đính trước đã.

Ngay lúc đó có một chuẩn úy và một xe thiết giáp đến trình diện tôi, anh ta là trưởng toán chiến xa theo như lệnh đã ấn định trước. Tôi nói với anh ta đợi ở ngoài với Đại Úy Hay. Tôi đến cửa dinh thấy bên trong có khoảng 2 Tiểu Đội Nhảy Dù đang bố trí dọc theo hàng rào sắt phía trước, có 1 sĩ quan đến hỏi tôi là ai, cần gì?

-Tôi, Thiếu Tá TĐT/TĐ2 TQLC muốn gặp Trung Tướng.

Sĩ quan này vào rồi trở ra nói chỉ một mình tôi được vô mà thôi. Tôi nói với anh ta:

-Anh chờ, tôi sẽ trả lời anh sau.

Tôi bàn với Đại Úy Hay, nhưng ông khuyên tôi không nên vào một mình, chú cận vệ và anh mang máy truyền tin cũng đòi đi theo nhưng tôi không cho. Tôi nói Đại Úy Hay:

-Anh cứ yên chí đi, không lẽ Trung Tướng... Nếu trong vòng 30 phút mà anh thấy tôi chưa trở ra thì anh biết phải làm gì rồi.

Tôi một mình đi vào dinh, tôi chào Trung Tướng Đính, chưa kịp xưng danh trình diện thì ông đã hỏi tên tôi và ai ra lệnh tôi đến đây làm gì?

Tôi trình diện tên cấp bực, đơn vị rồi nói:

-Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra lệnh tôi đến mời Trung Tướng vô Bộ Tổng Tham Mưu ngay bây giờ (mặc dù đây là lệnh bắt chớ không phải mời).

Trung Tướng Đính lấy điện thoại gọi, thấy vậy tôi nói:

-Thưa Trung Tướng, đường dây điện thoại bị cắt rồi.

Trung Tướng nói tôi ngồi đây uống café chờ ông thay quần áo.

Vài phút sau ông tướng bước ra với quần phục worsted vàng, mũ đỏ Nhảy Dù. Tôi nói Trung Tướng cứ đi xe của Trung Tướng, tôi sẽ theo sau lên Bộ TTM.

Sau khi giao Tướng Đính cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, tôi trở về Tiểu Khu Gia Định. Theo lệnh, tôi cho một đại đội di chuyển lên Bộ TTM để giữ an ninh phòng họp của các tướng lãnh, kể từ đó, TĐ2/TQLC nhận lệnh làm trù bị cho Vùng 3 Chiến Thuật.

Ngay sau đó tôi thông báo cho Bộ Tư Lệnh TQLC và hậu cứ TĐ2 biết vị trí của Tiểu Đoàn 2. Mấy ngày sau TĐ2 được trả về hậu cứ và tiếp tục hành quân trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật\*.

*(\*Theo ghi nhận của Saigon Tôn Thất Soạn, sau Chính Lý 1964, Đại Tá Lê Nguyên Khang đang làm tùy viên quân sự ở Phi Luật Tân thì được Trung/Tg Nguyễn Khánh gọi về giữ chức Tư Lệnh TQLC và sau đó được thăng cấp Chuẩn Tướng.*

*Còn Trung Tá Nguyễn Bá Liên và Thiếu/Tá Trần Văn Nhựt thì lại đi làm tùy viên quân sự ở Phi LT thay thế Đ/Tá Lê Nguyên Khang. Sau khi trở về VN. Tr/Tá Liên được thăng Đại Tá Tư Lệnh Biệt Khu 24. Ông tử nạn trực thăng trong lúc hành quân ngày 6/12/1969 và được vinh thăng cấp Chuẩn Tướng. Còn Th/Tá Nhựt được thăng Trung Tá Trung Đoàn Trưởng SĐ.18*

*BB, rồi Đại Tá Tỉnh Trưởng Bình Long. Sau Bình Long An Lộc, ông Nhựt được cử đi làm Tư Lệnh SĐ.2 BB rồi thăng chuẩn tướng.)*

### ***Nhận xét về Chinh Lý 1964.***

Theo tôi nghĩ, việc chinh lý này đương nhiên là phải do Mỹ chủ trương rồi, còn Trung Tướng Khiêm, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, và Tướng Khánh, Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, là người thi hành, sau đó thì Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra tuyên cáo là các tướng bị bắt vì chủ trương Trung Lập thân Pháp. Còn Trung Tướng Dương Văn Minh không hay biết gì cho đến lúc Đại Tá Nguyễn Chánh Thi đến tư dinh của ông Minh bắt Thiếu Tá Nhung đem về trại. Từ khi nhận lệnh tăng phái cho V3CT đến lúc nhận lệnh đi bắt các Tướng, tôi vẫn chưa biết mục đích của cuộc hành quân đặc biệt này là gì cho đến trưa ngày 30/01/64 tôi mới biết đó là cuộc chinh lý để bắt 4 Tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Đính.

### ***TQLC Cổ Tấn Tinh Châu***

**Nguồn:** <https://petruskyaus.net/tqlc-co-tan-tinh-chau-to-van-cap/>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9100 TÁC PHẨM**